



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๗ มุลค่าข่าว ๒๑๗,๓๑๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ขอส่งเสริมครูดี

การเป็นครูต้องเป็นด้วยใจรักในอาชีพ รักนักเรียนที่สอนหรือดูแลด้วยใจ

แต่ครูดี ๆ ก็ค่อยๆ หายสาบสูญไป เพราะไม่มีใครใส่ใจ หรือให้กำลังใจหรือเห็นความสำคัญ

ยิ่งครูดี ๆ ที่เป็นต้นแบบของนักเรียนยิ่งต้องรักษาไว้

ในที่ทำงานหลายแห่ง ก็มีครูอาจารย์ที่เป็นปูชนียบุคคล ซึ่งน่าประทับใจ วันนี้จึงขอให้กำลังใจตามที่ คุณพัชรมณี ธนพัฒน์เจริญ (คุณหนู่ย) เจ้าของและผู้จัดรายการ Love&Care สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ซึ่งเป็นคนดี มีคุณธรรมสูง ทำรายการดีมีสาระเพื่อประชาชน ไม่แสวงหากำไรเป็นที่ตั้ง ได้เล่าให้ฟังว่า มีผู้อำนวยการโรงเรียน มศว สาธิตปทุมวัน 2 สมัย เป็นเวลา 8 ปี แต่ผู้อำนวยการ สมลักษณ์ จันทร์น้อย เกษียณเลยเป็น 7 ปี (สมัยละ 4 ปี) การคัดเลือกผู้อำนวยการ เป็นระบบสรรหา ผอ.สมลักษณ์อยู่โรงเรียนสาธิตปทุมวันมา 36 ปี ตั้งแต่ฝึกสอนไม่เคยย้ายไปไหน โดยท่านเป็นคนดีมีวิสัยทัศน์ มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันยุคทันสมัย โดยเฉพาะการเข้าสู่อาเซียนมาช้านาน เป็นการวางหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ AEC เช่นมีครูตะวันตกและยุโรปสอนภาษาอังกฤษ โดยไม่มีครูในเอเชีย

ด้านการบริหารก็ใช้โซเซียลเน็ตเวิร์กในการบริหารงานด้านต่างๆ และติดต่อผู้ปกครองได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที เพื่อประโยชน์ในการร่วมมือดูแลนักเรียน เพราะท่านมีอุดมการณ์ว่า การดูแลเด็กให้ดีมีคุณภาพขึ้นอยู่กับโรงเรียน บ้าน และเด็ก เพราะเด็กที่โรงเรียนสาธิตปทุมวันมีทั้ง

เด็กเก่งและไม่เก่งเรียนด้วยกัน เพราะท่านเชื่อว่าเด็กเก่งช่วยเด็กเรียนไม่เก่ง และเด็กแต่ละคนก็มีความสามารถในบางด้านต่างกัน ไม่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งก็ตาม

เด็กเก่งจะเข้าโครงการเสริมศักยภาพ มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีประสบการณ์โอลิมปิกมาคิวเพิ่มเติมก่อนไปสอบคัดเลือก ซึ่งนักเรียนก็ได้รางวัลระดับนานาชาติ ล่าสุดนักเรียนสาธิตปทุมวันได้รับรางวัลคณิตศาสตร์โอลิมปิกอันดับ 3 ของโลก (เดิมอยู่อันดับ 8)

นักเรียนที่อ่อน ท่านไม่ทอดทิ้ง โดยเปิดวิชาให้เลือก 14 สาขา และต่อให้มีนักเรียนคนเดียวก็เปิดสอนให้

ผอ.สมลักษณ์ เชื่อเสมอว่า งานจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีครู ผู้ร่วมงาน ผู้ช่วยร่วมกันทำงานที่สำคัญ และความร่วมมือของผู้ปกครอง ซึ่งก็ร่วมมือกันอย่างดีตลอดมาทุกฝ่าย

ผอ.สมลักษณ์ จันทร์น้อย อุทิศตัวเพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง มาทำงาน ๐๖.๓๐ น. กลับ 4-5 ทุ่ม ทุกวัน เพราะท่านมีคติพจน์ในการทำงานคือ ครองตน ครองคน และครองงาน โดยเฉพาะนักเรียนท่านให้ความสำคัญสูง และเข้าใจความต้องการของเด็กไม่พอ ยังให้โอกาสเด็กเข้าหาท่านได้ทุกเมื่อ

สมเป็นครูต้นแบบจริงๆ

สุพัตรา สุภาพ